



สรุปข้อสั่งการในการประชุมประจำเดือน
กรมการปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชูปถัมภ์ ชั้น ๕
อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง	๑. ขอให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสนองนโยบาย ในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ๒. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตระหนักถึงประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น เนื่องจากเป็นความผิดตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๓. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอที่มีอุปสรรคปัญหาในการดำเนินงาน ซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ในระดับอำเภอ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อพิจารณาหาแนวทางดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ
๒. การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ	- ขอให้นายอำเภอเร่งรัดการประชาสัมพันธ์ประชาชน ที่มีหนี้ระบบมาขึ้นทะเบียนโดยเร็ว เพื่อป้องกันข้อมูลตกหล่น หากลูกหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ให้ ดำเนินการโดยเร็ว และรายงานผลการดำเนินการให้กรมการปกครองทราบ	นายอำเภอ
๓. การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล	๑. ขอให้นายอำเภอรายงานผลการปฏิบัติงานในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่ามีพฤติกรรมเป็นผู้มีอิทธิพล (กลุ่มสีแดง) ให้กรมการปกครองทราบภายในกำหนดเวลา ๒. ขอให้นายอำเภอดำเนินการส่งคำแก้ฟ้อง หากไม่สามารถดำเนินการได้ภายในกำหนดเวลา ให้ขอขยายระยะเวลาส่งคำแก้ฟ้องให้ศาลปกครองทราบโดยเร็ว	นายอำเภอ นายอำเภอ
๔. การขับเคลื่อนงานฉก.อปท.กิจสงเคราะห์ (ฉ.ก.น.)	๑. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอติดตามการประชาสัมพันธ์ เรื่องการขับเคลื่อนงานฉก.อปท.กิจสงเคราะห์ (ฉ.ก.น.) กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ พร้อมรณรงค์เชิญชวนบุคคลที่ยังไม่ได้สมัคร เป็นสมาชิกร่วมสมัครเป็นสมาชิก ฉ.ก.น. ๒. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอกำกับดูแลการจ่ายเงิน สงเคราะห์ให้แก่ทายาทของสมาชิก ฉ.ก.น. ที่ถึงแก่กรรม โดยไม่ให้เกิดความล่าช้า	ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ

เรื่อง	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๕. การบริหารงบประมาณ	<p>๑. ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell/Solar Rooftop) หากมีข้อสงสัยให้สอบถามไปยังกองวิชาการและแผนงาน</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดและอำเภอติดตามการประชุมพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน และขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการประสานงานการรับ-ส่งข้อมูลประกอบการชี้แจงงบประมาณ</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>
๖. การรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลตรุษจีน	<p>- ขอให้ปลัดจังหวัด และนายอำเภอบูรณาการร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ ตรวจสอบความเรียบร้อยของสถานที่ประกอบการ และสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด โดยเคร่งครัด ให้ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย</p>	<p>ปลัดจังหวัด/ นายอำเภอ</p>
๗. การแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด	<p>๑. ขอให้จังหวัด และอำเภอปฏิบัติการด้านการข่าว โดยใช้กลไกฝ่ายปกครอง ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่บูรณาการในการปฏิบัติงาน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด การพนัน และการครอบครองอาวุธปืน</p> <p>๒. ขอให้นายอำเภอเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาเฮฟวี่ดีด” ในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๗ โดยจะ Kick Off ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เป็นต้นไป</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>นายอำเภอ</p>
๘. การจัดพิธีสวดดีกงอาสารักษาดินแดน	<p>๑. ขอให้จังหวัด และอำเภอดำเนินการจัดพิธีสวดดีกงอาสารักษาดินแดน และพิจารณาจัดกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขอให้รายงานผลการจัดกิจกรรมให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ทราบภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p> <p>๒. ขอให้จังหวัดและอำเภอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีสวดดีกงอาสารักษาดินแดน ตลอดจนประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน</p>	<p>จังหวัด/อำเภอ</p> <p>จังหวัด/อำเภอ</p>